



ban phụ trách lá thư ahcc new orleans ra mắt các ah

Nhóm New Orleans đã "gồng mình" tiếp sức cho Richland-Washington để "ôm" lấy Lá Thư AHCC. Đang vừa nhận vừa lo thì lại tiếp được lời yêu cầu ra cho kịp Tết Quý Hợi! Nghĩa là con non một tháng rưỡi, trong lúc đó số 23 - 24 chưa nhận được! Có một bài, Ban PT Richland yêu cầu cho đăng tiếp, nghĩa là đã có đăng một đoạn rồi ở số 23 - 24, đoạn nào? Vậy mới rắc rối!

Ban P.T. New Orleans đã họp lại và quyết định "có sao đăng vậy" cho kịp tết. "Khởi công trước khi hồ sơ được duyệt y" là nghề của chàng mà!

Đã gọi là "Có sao đăng vậy, liệu cơm gắp mắm" mà muốn cho hay ho ngon lành thì có lẽ quá khó!

Nếu số 25 này mà ra được đúng dịp Tết là để tỏ thiên chí, còn hay, dở xin các anh AH phê bình nhẹ tay cho, BPT xin rửa tai để nghe...

Về mục tương trợ các anh AH còn ở lại chưa tổ chức kịp. Và lại, Ban PT Richland có cho biết là Quý Cứu Trợ còn nợ Quý Lá Thư, cần phải hoãn lại nên kỳ này chưa có báo cáo gì cụ thể. Mặc dù vậy việc tương trợ vẫn xúc tiến. Các đề nghị cứu trợ hay ngân phiếu góp quỹ xin gửi về địa chỉ BPT. Tên người gửi, người được đề nghị xin ghi cho thật rõ ràng theo thứ tự Họ, đệm, Tên có đánh dấu để khỏi lẫn lộn.

Tam thời chính sách tương trợ vẫn theo nguyên tắc của BPT Richland để ra trong số 23 -24.

Lá thư AHCC số 23 -24 đã đến với BPT New Orleans vào thượng tuần tháng 01/1983. Ban PT New Orleans cũng đọc cũng có mặc cảm không khéo số 25 Xuân Quý Hợi sẽ như Chung vô Diêm đứng cạnh Tây Thi! Xe các AH đang chạy êm ái trên đường của Ty Richland mà vào địa phận Ty New Orleans lại sập ổ gà râm râm thì mất mặt quá!

Tục ngữ Pháp có câu: "Cô gái đẹp nhất thế giới cũng chỉ cho được cái gì cô có mà thôi." Tất cả cái gì "chúng em" có đã phơi bày hết cả trong số 25 này rồi đó, quý AH ngắm cho mãn nhãn rồi cười hōa cá lăng vây.

Nhân dịp Tết Con Heo, BPT New Orleans không quên khăn đên áo dài đồng thanh chúc các Ái Hữu Bốn phương mạnh khỏe, phát tài, gia quyến được an khang, các AH còn kẹt lại bên nhà một năm mới nhiều may mắn và hy vọng hơn.

BAN PHỤ TRÁCH LÁ THƯ

Địa chỉ Ban PT New Orleans:

Mr. BANH VAN NGUYEN
7700 Butterfield Dr.
New Orleans, LA 70126